

## Cập nhật Quý 1: Tiếp tục tăng trưởng tài khóa

Ngày 31 Tháng Tám, 2023 [Thông tin dành cho truyền thông](#)

### Quản lý tài khóa mạnh mẽ của Alberta tiếp tục đảm bảo tương lai của Alberta.

Alberta đang trên đà ghi nhận khoản thặng dư 2,4 tỷ USD vào cuối năm 2023-24, bất chấp thảm họa cháy rừng chưa từng có và biến động kinh tế vẫn đang tiếp tục. Con số này cao hơn dự báo Ngân Sách 2023 là 94 triệu USD.

Quản lý tài khóa mạnh mẽ và thận trọng sẽ giúp Alberta tiếp tục là động lực kinh tế của Canada. Các quy định tài khóa mới của chính phủ yêu cầu chính phủ sử dụng ít nhất một nửa số tiền mặt thặng dư hiện có để trả nợ, giải phóng nguồn tiền có thể hỗ trợ nhu cầu cho các gia đình ở Alberta hiện tại và trong nhiều thập kỷ tới. Dựa trên bản cập nhật quý đầu tiên, Alberta có kế hoạch xóa 2,6 tỷ USD tiền nợ hỗ trợ người nộp thuế trong năm tài khóa này.

“Tình hình tài chính của Alberta vẫn mạnh mẽ và nhờ các quy định tài khóa mới của chúng ta, vị thế tài chính của Alberta thậm chí còn tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Các ưu tiên liên tục của chúng tôi là trả nợ và tiết kiệm cho tương lai sẽ đảm bảo chúng tôi có khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân Alberta cả hôm nay và trong tương lai.”

*Nate Horner, Chủ tịch Hội Đồng Tài Chính kiêm Bộ Trưởng Tài Chính*

Sau khi 50% số tiền mặt thặng dư dự kiến được sử dụng để trả nợ đáo hạn, số tiền mặt thặng dư còn lại sẽ được phân bổ cho Quỹ Alberta, có thể được sử dụng để trả nợ bổ sung, đóng góp cho Quỹ Ủy Thác Tiết Kiệm Di Sản Alberta và những sáng kiến một lần không gây ra gia tăng lâu dài trong của chi tiêu chính phủ. Dự kiến 2,6 tỷ USD sẽ được dành cho Quỹ Alberta vào năm 2023-24.

## Doanh thu

Doanh thu năm 2023-24 được dự báo là 71,1 tỷ USD, tăng 491 triệu USD so với Ngân Sách 2023.

Môi trường kinh doanh mạnh mẽ của Alberta đang thu hút đầu tư và người dân từ khắp đất nước, thúc đẩy doanh thu từ thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp dự kiến tăng thêm 1,5 tỷ USD.

Dự báo doanh thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 889 triệu USD, sau mức cao kỷ lục vào năm 2022-23. Ở mức 8%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chung của Alberta là thấp nhất cả nước. Thuế suất thấp của Alberta vẫn là một lý do khiến các nhà đầu tư chọn Alberta.

Duy trì cuộc sống ở mức giá phải chăng là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Alberta, đó là lý do tại sao họ tạm dừng thuế nhiên liệu của tỉnh đối với xăng và dầu diesel vào Tháng Một. Việc kéo dài thời gian tạm dừng đến cuối năm 2023 sẽ giúp người dân Alberta và các doanh nghiệp Alberta tiết kiệm 13 xu mỗi lít xăng và dầu diesel trong thời gian từ nay đến hết năm. Do đó, doanh thu từ thuế nhiên liệu được dự báo sẽ giảm 532 triệu USD - số tiền này sẽ chảy thẳng vào túi người dân Alberta mỗi khi họ đổ xăng cho phương tiện của mình.

Từ Ngày 1 Tháng Tư đến Ngày 30 Tháng Sáu, giá dầu West Texas Middle (WTI) trung bình đạt 74 USD/thùng. Hiện tại, giá dầu được dự báo ở mức trung bình là 75 USD/thùng trong suốt năm tài khóa, thấp hơn 4 USD so với dự báo trong Ngân Sách 2023. Tác động kéo theo đối với doanh thu của Alberta đang được bù đắp bằng chênh lệch giá dầu nhẹ-nặng thu hẹp hơn, hiện được dự báo ở mức trung bình 15 USD/thùng, thấp hơn 5 USD so với ngân sách.

Tiền thuế khai thác bitum dự kiến sẽ tăng thêm 515 triệu USD vào năm 2023-24; tuy nhiên, tổng doanh thu tài nguyên dự kiến sẽ giảm 694 triệu USD so với dự báo ngân sách. Tiền thuế khai thác khí đốt tự nhiên giảm chiếm phần lớn mức giảm dự kiến do giá thấp hơn, sản lượng tăng mạnh ở Bắc Mỹ và ảnh hưởng của cháy rừng đối với sản xuất ở Alberta.

## Chi phí

Chi phí cho năm 2023-24 được dự báo là 68,7 tỷ USD, tăng 397 triệu USD so với Ngân Sách 2023. Mức tăng chi phí trước khi phân bổ dự phòng dự kiến là 1,6 tỷ USD. Trong số này, 397 triệu USD được tài trợ từ doanh thu chuyên dụng và 1,2 tỷ USD được dành làm phân bổ sơ bộ từ khoản dự phòng, còn lại 323 triệu USD chưa được phân bổ.

Thảm họa cháy rừng chưa từng có ở tỉnh này đã thúc đẩy chính quyền Alberta hành động nhanh chóng và có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho người dân Alberta ở các khu vực bị ảnh hưởng. Cho đến nay, chính phủ đã phân bổ 750 triệu USD để chống cháy rừng trong tỉnh trong năm nay, cùng với 175 triệu USD cho những tổn thất không được bảo hiểm, 75 triệu USD trong số đó dự kiến sẽ được chính phủ liên bang chi trả và 55 triệu USD, chủ yếu để thanh toán cho các hoạt động sơ tán khẩn cấp. Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Alberta trong những tình huống khó khăn như thiên tai.

Dự báo chi phí hoạt động tăng thêm 179 triệu USD, chủ yếu là do nguồn tài trợ Y Tế tăng thêm 214 triệu USD và được bù đắp hoàn toàn bằng doanh thu từ thỏa thuận song phương

liên bang. Khoản tăng vốn đầu tư 170 triệu USD chủ yếu dành cho các dự án được định hình lại lịch trình từ năm tài khóa 2022-23.

Chi phí trả nợ được dự báo sẽ tăng 245 triệu USD từ ngân sách, chủ yếu là do lãi suất cao hơn - nhấn mạnh lại tầm quan trọng của cam kết trả nợ của chính phủ.

## Quỹ Ủy Thác Tiết Kiệm Di Sản Alberta

Quỹ Ủy Thác Tiết Kiệm Di Sản Alberta là tài khoản tiết kiệm dài hạn của Alberta và chính quyền vẫn cam kết phát triển quỹ này. Quỹ hoạt động tốt trong quý đầu năm 2023-24, với lợi nhuận 2% và thu nhập đầu tư ròng là 739 triệu USD. Giá trị hợp lý của tài sản ròng vào Ngày 30 Tháng Sáu là 21,6 tỷ USD, tăng so với mức 21,2 tỷ USD được ghi nhận vào cuối năm tài khóa trước đó.

Trong 5 năm, quỹ đã mang lại lợi nhuận 6,4%, cao hơn 0,6% so với lợi nhuận chuẩn thụ động.

## Triển vọng kinh tế

Bằng cách tiếp tục phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế của Alberta, chính quyền Alberta đang đạt được những thành tựu vượt quá mong đợi. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của Alberta hiện được dự đoán sẽ tăng 3% vào năm 2023, tăng 0,2 điểm phần trăm so với Ngân Sách 2023. Dự đoán của các nhà dự báo tư nhân cho thấy tỉnh này dự kiến sẽ dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Tăng trưởng dân số mạnh mẽ đang hỗ trợ thị trường lao động của Alberta và tạo ra nhu cầu cũng như hoạt động trong nền kinh tế của Alberta, cuối cùng thúc đẩy triển vọng kinh tế của tỉnh. Mặc dù rủi ro và sự không chắc chắn vẫn tồn tại do lãi suất tăng, giá tiêu dùng cao và các yếu tố khác, nền kinh tế của Alberta vẫn ở vị thế tốt để chống chọi với mọi thách thức phát sinh.

## Số liệu sơ bộ

- Lượng tiền mặt thặng dư có sẵn để trả nợ và Quỹ Alberta được tính toán sau khi thực hiện một số điều chỉnh tiền mặt cần thiết.
  - Trong năm 2023-24, tổng số tiền có sẵn để phân bổ được dự báo là 5,2 tỷ USD, trong đó có 5,1 tỷ USD được kết chuyển từ tổng kết năm 2022-23.

## Thông tin liên quan

- [Báo Cáo Kinh Tế Và Cập Nhật Tài Khóa Quý 1 Năm 2023-24](#)

## Đa phương tiện

- [Xem buổi họp báo](#)

## Yêu cầu truyền thông

### Savannah Johansen

780-686-3521

Thư ký báo chí, Hội Đồng Quản Lý Ngân Sách và Tài Chính